

THƯ NGỎ

Kính gửi các Thầy, Cô, Anh, Chị và các Bạn Cựu sinh viên
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Lễ tốt nghiệp đại học là một ngày lễ trọng đại và đáng nhớ đối với mỗi sinh viên, ghi nhận sự kết thúc cho một chặng đường và mở ra một chặng đường mới trong cuộc đời với nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức, đánh dấu bước đầu độc lập trong nghề nghiệp. Mỗi chúng ta chắc đã quá quen thuộc với hình ảnh áo thụng và mũ tân khoa mà mỗi sinh viên rất tự hào mặc lên trong buổi Lễ tốt nghiệp.

Kể từ năm 2023, trong Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cho bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, nhà trường tặng cho mỗi Tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân một chiếc mũ tốt nghiệp. Trong năm học 2023-2024 đã có 1.334 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân tốt nghiệp và được trao bằng.

Được lưu giữ chiếc mũ tốt nghiệp không chỉ là biểu tượng của việc hoàn thành một chặng đường học tập đại học, bằng chứng cho những nỗ lực và thành tựu của mỗi cá nhân, mà còn là niềm tự hào, hãnh diện của một người sinh viên trường Đại học Y - Dược Huế và của gia đình vì đã góp phần làm cho học hiệu *Trường Đại học Y - Dược Huế* lan tỏa sâu rộng.

Việc được nhận mũ tốt nghiệp từ Nhà trường, từ các Thầy, Cô và các đàn anh, đàn chị giúp cho các tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân nhận thức được tình cảm của các thế hệ đi trước dành cho mình, làm cho món quà càng trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn nữa. Nhà triết học, nhà giáo người Scotland Thomas Carlyle từng nói “*trái tim yêu thương là điểm bắt đầu của mọi tri thức*”, chắc ai trong chúng ta cũng mong muốn và hy vọng rằng chỉ với việc làm nhỏ nhoi nhưng đầy tính nhân văn này sẽ truyền cảm hứng cho các em trên con đường chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng đầy niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng vô vàn khó khăn này, đúng như giá trị cốt lõi của Nhà trường “*Tri thức và Nhân ái*”. Bên cạnh đó, việc trao tặng này còn có ý nghĩa trao truyền và kế thừa, gắn kết giữa các thế hệ sinh viên và góp phần mở rộng, củng cố hơn nữa cộng đồng Cựu sinh viên trường Đại học Y - Dược Huế.

Qua Thư ngỏ này, tôi xin được đề xuất xây dựng ***Quỹ tặng mũ Tốt nghiệp*** và hy vọng nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng từ các Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn Cựu sinh viên trường Đại học Y - Dược Huế.

Mọi khoản đóng góp xin vui lòng chuyển vào tài khoản sau:

Tên ngân hàng: TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Số tài khoản: 126000014726.

Tên tài khoản: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Nội dung chuyển khoản: Đóng góp Quỹ tặng mũ Tốt nghiệp.

Nếu được, các học viên sau đại học cũng nên được tặng mũ tốt nghiệp (với kiểu dáng khác) trong buổi Lễ tốt nghiệp Sau đại học.

Xin chân thành cảm ơn Quý thầy, cô, anh chị và các bạn.

TS.BS. Lê Văn Chi
Cựu sinh viên Y khoa Huế, khoá 22 (1983-1989)